

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

Số: 15 /1999/CT.UBT

TX. Vĩnh Long, ngày 10 tháng 3 năm 1999.

556

*9/3
Verhaak*

**CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Bảo hộ
lao động trong tình hình mới.**

Trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ... Đặc biệt những năm gần đây, với việc thực hiện Bộ luật Lao động đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả nhất định, điều kiện làm việc được cải thiện, người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn và vệ sinh tốt hơn, hạn chế được tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ.

Tuy nhiên việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động ở một số ngành, cơ sở sản xuất, dịch vụ ... chưa được quan tâm đúng mức, nhất là ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và có không ít ngành, địa phương buông lỏng công tác quản lý, thực hiện thiếu kiên quyết, thực hiện không đến nơi đến chốn sự chỉ đạo của cấp trên. Ý thức chấp hành các chủ trương về bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ... của người sử dụng lao động và người lao động chưa tốt, thường hay vi phạm do ý thức chủ quan, nên dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Điều đáng lo ngại hiện nay là hầu hết các cơ sở sản xuất trang thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu, thiếu an toàn... nên đã gây ra những thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tăng cường thực hiện công tác Bảo hộ lao động trong tình hình mới nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 13/1998/CT-TTg, ngày 26 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị :

1/. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch triển khai, để các ngành, các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện tốt công tác Bảo hộ lao động cho các ngành, các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng để thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc chấp hành pháp luật về Bảo hộ lao động. Chuẩn bị sơ kết công tác này vào giữa năm 1999.

2/. Các ngành, các chủ sử dụng lao động ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong và ngoài quốc doanh phải thực hiện công tác bảo hộ lao động đúng theo pháp luật quy định, để hạn chế đến mức thấp nhất các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ, gây ô nhiễm môi trường...

3/. Công an tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 237/TTg, ngày 19/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy

cũng như các quy định của Nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện phòng cháy chữa cháy của các đơn vị, cơ sở, địa bàn dễ xảy ra cháy nổ; có kế hoạch đổi mới các trang thiết bị, phương tiện phòng chống cháy, nổ để nâng cao khả năng và hiệu quả chữa cháy; giải quyết nhanh các sự cố xảy ra.

4/. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quan tâm hơn nữa về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo hộ lao động, nhất là đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ về cháy nổ, ô nhiễm môi trường, dễ xảy ra tai nạn lao động. củng cố lại các Ban chỉ đạo thực hiện Thông tư 08/LB ở cấp huyện, thị xã để giúp Ủy ban nhân dân trong lĩnh vực này.

5/. Giao Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch và tham mưu cho UBND tỉnh để tổ chức tuần lễ Quốc gia về An toàn, Vệ sinh lao động vào tuần lễ đầu của tháng 5 hàng năm.

6/. Các cơ quan thông tin đại chúng (Báo, đài PTTH) thường xuyên mở các đợt tuyên truyền, phổ biến phổ biến rộng khắp Chỉ thị này cũng như các quy phạm, tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, để người lao động, người sử dụng lao động tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hộ lao động.

7/. Giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động có trách nhiệm theo dõi việc tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để B/C)
 - CT, các PCT.UBT
 - BLĐ.VP
 - Tòa án ND tỉnh, Viện KSND tỉnh
 - Sở, ngành tỉnh
 - UBND các huyện, thị xã
 - các khối NC
 - Lưu: 3.7.2
- C:\TUWS\CHITHI\BHOLDONG

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.
KT.CHỦ TỊCH.
PHÓ CHỦ TỊCH.



Nguyễn Thanh Hùng